

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X
(Đồng chí Huỳnh Ngọc Ánh - Chánh VP HĐND-UBND huyện Phú Giáo)**

Kính thưa: - Lãnh đạo UBNDTTQVN tỉnh BD;
- Các đ/c Lãnh đạo huyện Phú Giáo;
- Quý vị đại biểu; thưa quý cô bác, anh chị cử tri.

Tôi tên là: Huỳnh Ngọc Ánh, sinh năm 1980, chức vụ hiện nay là Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng Bộ phận một cửa huyện Phú Giáo.

Kính thưa quý cô, bác, anh, chị cử tri !

Nếu được cô, bác, anh, chị cử tri tín nhiệm bầu Tôi làm Đại biểu HĐND Tỉnh Bình Dương khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, Tôi xin hứa:

1. Sẽ phát huy hết trách nhiệm, quyền hạn của người Đại biểu dân cử, tham gia thực hiện tốt chức năng đại diện, quyết định và giám sát của HĐND, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh cũng như giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm; Với tinh thần trách nhiệm cao, Tôi sẽ cùng với các Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND theo hướng ngày càng dân chủ, hiệu quả nhằm đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh;

2. Sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND; nỗ lực, thực hiện tốt **nhiệm vụ của người đại biểu** HĐND, đối với nơi ứng cử tôi sẽ thực hiện nghiêm túc chế độ **tiếp xúc cử tri** trước và sau mỗi kỳ họp, tiếp dân theo quy chế, thường xuyên **giữ mối quan hệ mật thiết** với cô bác, anh chị cử tri; chú ý **lắng nghe đầy đủ, chính xác, kịp thời** các ý kiến, kiến nghị, đề xuất, những tâm tư, nguyện vọng của các cử tri và Tôi **hứa sẽ phản ánh đầy đủ, trung thực, có trách nhiệm** các ý kiến của cử tri, kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để giải quyết; đồng thời Tôi sẽ **theo dõi chặt chẽ, đôn đốc việc thực hiện** và **giám sát** việc giải quyết, trả lời của các cơ quan chức năng đối với những vấn đề mà cử tri quan tâm, đề các đề xuất, kiến nghị **hợp pháp, chính đáng** của cử tri **được giải quyết kịp thời, nhanh chóng và đạt được hiệu quả cao nhất**;

3. Sẽ tích cực tham mưu **hiệu quả** trong việc thực hiện chức năng **quyết định** và **giám sát** của HĐND về **đảm bảo thực thi pháp luật**, đảm bảo thực hiện **Nghị quyết HĐND tỉnh** về phát triển kinh tế-xã hội, QP-AN của Tỉnh, cũng như huyện Phú Giáo.

Tôi sẽ tập trung giám sát các vấn đề về : xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thiết chế văn hóa; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; chính sách cho hộ nghèo, các đối tượng yếu thế, người có công với cách mạng; giải quyết việc làm; đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về: xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao; cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng ... và các chính sách mà HĐND tỉnh thông qua.

Tôi quan tâm đến việc tổ chức thực hiện 04 Chương trình đột phá và 9 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm xây dựng tỉnh Bình Dương thành **Trung tâm công nghiệp phát triển, đô thị thông minh, văn minh, hiện đại**; Tôi đặc biệt quan tâm đến huyện Phú Giáo trong việc thực hiện 02 Chương trình và 05 nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong nhiệm kỳ nhằm xây dựng huyện Phú Giáo thành huyện nông thôn mới nâng cao.

4. Với vai trò là **Chánh Văn phòng, Trưởng Bộ phận một cửa ở huyện Phú Giáo**, Tôi sẽ cùng Ban Lãnh đạo Văn phòng xây dựng, tổ chức cho Văn phòng hoạt động **chuyên nghiệp hơn; cải tiến và nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ**; trong đó, quan tâm hơn đến việc đẩy mạnh **ứng dụng công nghệ thông tin** trong hoạt động của HĐND; xây dựng **quy trình, quy chế** trong việc **tiếp nhận, tổng hợp, chuyển xử lý** các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri và **phản hồi kịp thời** đến cử tri trên nhiều kênh khác nhau một cách thuận tiện, dễ dàng, để HĐND thực sự là cầu nối quan trọng giữa Nhà nước và Nhân dân; **cải tiến Bộ phận một cửa huyện** để nâng cao chất lượng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn theo phương châm “*chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ*”.

Với những *nỗ lực* và *quyết tâm* của mình, Tôi mong muốn được sự **ủng hộ, tín nhiệm** của cô, bác, anh, chị cử tri để chúng ta *cùng nhau* **xây dựng tỉnh Bình Dương thành Trung tâm công nghiệp phát triển, đô thị thông minh, văn minh, hiện đại**; *cùng xây dựng huyện Phú Giáo thành huyện nông thôn mới nâng cao*.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X
(Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Giáo)**

Tôi tên là Nguyễn Thị Mỹ Hằng, sinh năm 1975

Tôi nhận thức sâu sắc rằng: nhiệm vụ được giao là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn, bản thân tôi mong muốn được gắn bó, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của cử tri, được sẻ chia kinh nghiệm từ Cử tri, được tiếp tục rèn luyện, cống hiến và trưởng thành hơn cùng với sự phát triển của tỉnh Bình Dương trong vai là Người ĐB HĐND ...Nếu được cử tri lựa chọn là ĐB HĐND tỉnh nhiệm kỳ này, trên cương vị công tác mới và với thuận lợi là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Giáo, bản thân tôi:

- Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng kiên định các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, duy trì sự đoàn kết, 1 quyết tâm chính trị cao, giữ mối liên hệ với Cử tri. Tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của thế hệ các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm và cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nhất là cùng với HĐND khóa mới kế thừa và phát huy thành quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới, tạo bước đột phá trong hoạt động HĐND các cấp.

- Luôn suy nghĩ và hành động vì quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Quan tâm hơn nữa những vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của HĐND, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình và đề tập trung xem xét, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ chính của HĐND, tham gia giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của chính quyền để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng cho địa phương.

- Tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ của Phú Giáo với định hướng, nâng cao chất lượng nguồn lực, phát triển ngành dịch vụ chất lượng cao theo hướng đô thị hoá, văn minh và hiện đại hơn.

- Giám sát chặt chẽ việc triển khai kịp thời và có hiệu quả hơn nữa chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng chuyên sâu, tinh gọn và hiệu quả.

- Quan tâm hơn nữa đến ASXH, nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho người dân, và làm sao để mỗi người dân khi đã đến địa bàn Phú Giáo, đến với tỉnh BD phải được thụ hưởng thành quả lao động của mình một cách thực chất và đầy đủ nhất từ những thành quả của sự phát triển; ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm và đi đôi với bảo vệ môi trường.

- Tôi sẽ cùng Đại biểu HĐND tỉnh thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Người ĐB, giúp giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi phương

hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện PG đã đề ra.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X
(Đông chí Nguyễn Văn Hiền Phúc, Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc)**

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý cử tri đơn vị bầu cử số 17

Tôi tên là **Nguyễn Văn Hiền Phúc**. Chức vụ hiện nay của tôi là Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc. Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương. Tôi là đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII (2011 – 2016), khóa IX (2016 – 2021). Nay được sự tín nhiệm, tôi tiếp tục tái ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Tôi xin trình bày quý cử tri về thể chế pháp luật, hệ thống pháp luật ảnh hưởng như thế nào đối với xã hội, người dân và doanh nghiệp. Hiện nay nền kinh tế nước ta, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Bên cạnh đó, nhà nước chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài; phát triển kinh tế tư nhân, hộ gia đình, cá thể nhằm tạo nhiều công ăn việc làm, nâng cao đời sống người dân. Vì vậy, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay.

Nhà nước pháp quyền XHCN mà chúng ta xây dựng được hiểu nôm na là sự thượng tôn pháp luật. Nơi mà mọi người đều phải tuân thủ theo pháp luật. Việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân ta. Các đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền XHCN được ghi nhận cụ thể trong các văn kiện của Đảng và trong Hiến pháp với 05 đặc trưng cơ bản sau:

Thứ nhất, nhà nước pháp quyền XHCNVN là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. *Thứ hai*, quyền lực Nhà nước là thống nhất. Có sự phân công phối hợp kiểm soát chặt chẽ trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. *Thứ ba*, Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật. Pháp luật giữ vị trí tối thượng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. *Thứ tư*, Nhà nước tôn trọng bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa Nhà nước và công dân. *Thứ năm*, nhà nước pháp quyền XHCNVN do ĐCSVN lãnh đạo.

Trong nhà nước pháp quyền XHCN, mối quan hệ qua lại giữa Nhà nước và công dân là quan hệ bình đẳng trên cơ sở pháp luật. Quyền, nghĩa vụ của Nhà

nước; quyền, nghĩa vụ của công dân đều phải được pháp luật quy định rõ ràng, cụ thể. Nhà nước và công dân đều phải thực hiện quyền, nghĩa vụ do pháp luật quy định. Công dân có trách nhiệm với Nhà nước như thế nào thì Nhà nước cũng phải có trách nhiệm với công dân như thế đó. Nhà nước không phải cai trị xã hội mà là quản lý xã hội bằng pháp luật. Vì vậy, người dân sống trong nhà nước pháp quyền XHCN, việc am hiểu và thực hành đúng pháp luật trong đời sống hàng ngày là cực kì quan trọng. Chỉ khi người dân thực sự am hiểu, thực hành đúng pháp luật thì người dân mới thực hiện được đầy đủ các quyền công dân, quyền con người đã được hiến định và luật định nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Xây dựng hoàn thiện nền pháp chế XHCN luôn được Nhà nước ta coi trọng dựa trên nền tảng của hệ thống quy định pháp luật minh bạch, rõ ràng, dễ áp dụng. Nếu được quý cử tri tin tưởng, tín nhiệm; tôi được tái đắc cử HĐND khóa 10 (2021- 2026), tôi cam kết thực hiện hiệu quả các công việc sau:

- + **Với vai trò là Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc:** *Một là*, tôi có điều kiện trực tiếp tham gia góp ý xây dựng về các luật, đạo luật góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật thông qua tổ chức Hội đồng luật sư toàn quốc. *Hai là*, tôi có điều kiện tiếp xúc với các cơ quan tiến hành tố tụng TW. Do đó, có thể phản ánh nhanh chóng các bức xúc của cử tri đến các cơ quan này trong công tác điều tra, truy tố, xét xử. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý án nhanh chóng dứt điểm đúng quy định của pháp luật; tránh tình trạng án oan sai, kéo dài gây mệt mỏi, tổn kém cho người dân, doanh nghiệp.
 - + **Với vai trò là Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương:** *Một là*, tôi cùng với gần 200 luật sư Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương có đủ điều kiện pháp lý chuyên môn tư vấn, phổ biến, tuyên truyền pháp luật đến quý cử tri; giúp cử tri am hiểu pháp luật và thực hành đúng pháp luật nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của quý cử tri trong nhà nước pháp quyền XHCN. *Hai là*, Đoàn Luật sư được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tư vấn pháp luật cho UBND tỉnh và các sở ngành có liên quan. Nên Đoàn luật sư có đủ điều kiện để tư vấn pháp lý, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo, góp ý các chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh. *Ba là*, tôi sẽ cùng cử tri tích cực tham gia giám sát hoạt động của các quan cơ nhà nước để các cơ quan này ngày càng hiệu quả, minh bạch. *Bốn là*, tôi sẽ cùng với các luật sư Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương, các chuyên gia pháp lý xuống địa phương tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho quý cử tri nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của quý cử tri.
- Tôi xin trân trọng cảm ơn!

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X
(Đồng chí Võ Thanh Tùng, UVTV, CNUBKT Đảng ủy công ty,
Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần cao su Phước Hòa)**

Họ và tên: **VÕ THANH TÙNG** Sinh năm: 1973
Quê quán: xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Hộ khẩu thường trú: tổ 7, ấp 2A, Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương.
Đơn vị công tác: Công ty cổ phần cao su Phước Hòa
Chức vụ: UVTV, CNUBKT Đảng ủy công ty, Phó Tổng giám đốc công ty.

Tôi rất vinh dự được giới thiệu là đồng chí lãnh đạo đại diện tiếng nói của công nhân cao su nói riêng và nhân dân nói chung ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 tại đơn vị bầu cử số 17, huyện Phú Giáo. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước cử tri và nhân dân toàn tỉnh.

Tôi được sinh ra và lớn lên ở vùng Tam giác sắt, xã Phú An, Bến Cát, Bình Dương vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Phú Giáo cũng là quê hương thứ 2 của tôi. Qua thời gian công tác 25 năm tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa, tôi luôn tích cực nỗ lực phấn đấu. đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Phú Giáo nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung trong thời gian qua.

Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh. Tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc như sau:

Thứ nhất, nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là tiếp xúc gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát; lắng nghe, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng; tiếp thu ý kiến của nhân dân, phản ánh trung thực với HĐND. Mạnh dạn đề đạt các ý kiến cử tri quan tâm cũng như theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Thứ hai, Đối với bản thân, tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không ngừng học tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới. Nâng cao kỹ năng hoạt động của ĐB HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian cho công việc của HĐND.

Thứ ba, Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến

ngợi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

Thứ 4, Là một đại biểu đến từ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chính là trồng và khai thác cao su thiên nhiên. Tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo chăm lo tốt đời sống người lao động, tích tham mưu xây dựng chính sách giá thu mua mủ cao su tốt nhất cho người nông dân, nhằm ổn định giá thu mua mủ cao su trên địa bàn. Tích cực phối hợp và chuyển giao bộ giống cao su tốt nhất cho địa phương. Là người con sinh sống ở quê hương Phú Giáo, tôi luôn mong muốn được đóng góp những gì có thể cho xây dựng quê hương Phú Giáo phát triển. Tôi kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các quý cử tri để tôi có cơ hội thực hiện được mong muốn của mình.

Xin trân trọng cảm ơn./.